

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 3884/TCT-DNL

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2010.

V/v trả lời kiến nghị tại Hội
nghị đối thoại với DN năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên thuốc lá Thanh Hoá.

Về nội dung kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp năm 2010 về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Công ty thấy quy định chưa được rõ ràng trong việc hiểu thế nào là một nhà cung cấp. Trường hợp một ngày Công ty có khoảng 30 xe mua xăng dầu của nhiều cửa hàng xăng dầu khác nhau tại tỉnh Thanh Hoá và được thanh toán bằng tiền mặt. Các cửa hàng xăng dầu này đều phụ thuộc Công ty xăng dầu Thanh Hoá và có mã số thuế chi nhánh riêng từng cửa hàng nhưng 10 số đầu của mã số thuế theo mã số thuế của Công ty xăng dầu Thanh Hoá. Việc thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào gặp khó khăn vì các xe hoạt động độc lập tại các vùng miền khác nhau, dẫn đến không xác định được bao nhiêu xe mua dầu và lượng mua lại không lớn để chuyển khoản kịp thời phục vụ cho kinh doanh.

Trả lời:

1. Về cụm từ: “một nhà cung cấp” đối với trường hợp Công ty nêu tại Công ty xăng dầu Thanh Hoá có nhiều chi nhánh là các cửa hàng xăng dầu tại các huyện thị khác nhau của tỉnh Thanh Hoá (các cửa hàng này đều phụ thuộc Công ty), có mã số thuế chi nhánh riêng nhưng 10 số đầu của mã số thuế theo mã số thuế của Công ty xăng dầu Thanh Hoá và xuất hoá đơn riêng từng chi nhánh, thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT thì mỗi chi nhánh được coi là một nhà cung cấp.

2. Về việc thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Tại tiết b4 điểm 1.3 Mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau: “Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một

ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

Công ty TNHH Một thành viên thuốc lá Thanh Hoá, một ngày có khoảng 30 xe mua xăng dầu của nhiều cửa hàng khác nhau tại tỉnh Thanh Hoá. Để phù hợp với chính sách khấu trừ thuế GTGT và phục vụ công tác quản lý, đề nghị Công ty ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Thanh Hoá, hàng tháng căn cứ vào số liệu trên bảng kê do các lái xe mua xăng dầu tại các cửa hàng chuyển về thực hiện thanh toán chuyên khoản qua ngân hàng để được kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời đề Công ty TNHH Một thành viên thuốc lá Thanh Hoá biết và thực hiện./ *AM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Lưu: VT; DNL (3b).g

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Thị Mai